

THÔNG BÁO KHẨN CẤP**Thành Phố Brampton đã sẵn sàng dọn đường cho mùa đông năm nay**

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 22 tháng 11 năm 2020) – Thời tiết mùa đông đã đến và đội ngũ nhân viên của Brampton đã sẵn sàng! Đội ngũ của chúng tôi đã làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo chúng tôi đã sẵn sàng dọn đường, vỉa hè thuộc sở hữu của Thành Phố, trạm dừng phương tiện công cộng, vạch qua đường của trường học và đường mòn giải trí để cư dân có thể đi lại an toàn.

Thành Phố xin nhắc cư dân rằng việc sẵn sàng cho mùa đông là nỗ lực của đội ngũ cùng với sự giúp đỡ của mọi người, mùa đông này có thể an toàn hơn cho tất cả:

- Dọn sạch băng, tuyết trên vỉa hè và nhanh chóng làm tan tuyết sau khi tuyết rơi;
- Không được phép đỗ xe trên đường và điều này sẽ được thi hành trong thời tiết mùa đông. Xin hãy di chuyển phương tiện để đảm bảo xe dọn tuyết và xe cấp cứu có thể đi qua an toàn;
- Nếu đã hơn 24 giờ trôi qua kể từ khi tuyết ngừng rơi và đường phố của bạn vẫn cần được dọn dẹp, hãy báo cho Thành Phố bằng cách gọi 311, gửi email đến địa chỉ 311@brampton.ca, truy cập www.311brampton.ca; hoặc sử dụng ứng dụng 311;
- Hỗ trợ tài chính để dọn tuyết sẵn có cho người cao niên đủ điều kiện và chủ nhà bị khuyết tật thể chất. Tìm hiểu thêm: ow.ly/D2R050xqPq2.

Năm ngoái, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã phê duyệt việc tăng mức độ dịch vụ trên các tuyến đường địa phương từ độ dày 7,5 cm xuống 5,0 cm, điều này có nghĩa là đội ngũ nhân viên được điều động sớm hơn trong thời tiết mùa đông. Ngoài ra, cư dân có thể biết những con đường và vỉa hè nào đã được dọn sạch bằng cách sử dụng Công Cụ Theo Dõi Xe Dọn Tuyết của Thành Phố trên www.brampton.ca/snow, và mới xuất hiện trong năm nay, ứng dụng di động 311.

Để biết thêm thông tin về hoạt động của Thành Phố trong mùa đông, vui lòng truy cập www.brampton.ca/snow.

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](https://twitter.com/brampton), [Facebook](https://facebook.com/brampton), và [Instagram](https://instagram.com/brampton). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &
Cộng Đồng
Truyền Thông Chiến Lược
Thành Phố Brampton
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca